



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 27 เดือนธันวาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เสนอต่ออายุใบวิชาชีพหมอ

คณะบดีคณะแพทย มศว เสนอแก้ พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 กำหนดให้แพทย์ต้องต่ออายุใบอนุญาตทุก 5 ปี แทนให้ตลอดชีวิต หวังกระตุ้นแพทย์พัฒนาตนเอง เชื่อช่วยลดปัญหาแพทย์ถูกฟ้อง

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ปัจจุบันแพทย์ถูกฟ้องร้องประมาณ 300 คดีต่อปี และเกือบ 80% เป็นเรื่องที่เกิดจากการประกอบวิชาชีพไม่ได้มาตรฐาน ดนจึงต้องการเสนอให้แพทย์สภาปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ให้กับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากเดิมที่เป็นการออกใบอนุญาต เป็นแบบตลอดชีพ มาเป็นต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี โดยอาจจะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการอย่างน้อยก็ครั้งในรอบ 5 ปี เพื่อเป็นการเปิดรับความรู้ใหม่ๆ ซึ่งสามารถแก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525

ศ.นพ.สมเกียรติ กล่าวอีกว่า หากมีข้อกำหนดเช่นนี้จะทำให้แพทย์มีการตื่นตัว ในการที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อความรู้ทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น อีกทั้งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่กำหนดให้องค์กรวิชาชีพต่างๆ มีการตรวจสอบการทำงานกันเอง ซึ่งการออกใบอนุญาตชนิดตลอดชีวิตหมดสมัยแล้ว ขณะนี้มีเพียงวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์เท่านั้นที่ยังคงออกใบอนุญาตในลักษณะนี้

ขณะที่วิชาชีพอื่น ทั้งพยาบาล สถาปนิก วิศวกร และสัตวแพทย์ เป็นต้น เลิกการให้ใบอนุญาตตลอดชีวิตไปแล้ว เพราะมีการตระหนักว่ากลุ่มวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของมนุษย์ จำเป็นต้องมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา ให้มีภูมิคุ้มกันและมาตรฐานทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเชื่อว่าจะเป็นอีกวิธีการหนึ่ง ที่จะช่วยลดปัญหาแพทย์ถูกฟ้องร้องได้ เพราะมีการเรียนรู้วิธีการรักษาและยาใหม่ๆ อยู่เสมอ

"ขนาดหมอที่รักษาสัตว์ยังต้องต่อใบอนุญาตทุก 5 ปี แล้วลองพิจารณาดูว่าหมอที่รักษาคนยิ่งจำเป็นมากแค่ไหน เมื่อราว 2 ปีที่ผ่านมา ผมเคยทำเรื่องร้องไปยังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ซึ่งก็เห็นด้วยเพราะเห็นว่าเป็วิชาชีพที่มีผลต่อชีวิตประชาชน และผู้ตรวจการแผ่นดินได้เคยส่งหนังสือมาถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และนายกแพทยสภาแต่เรื่องก็เงียบหาย" ศ.นพ.สมเกียรติ กล่าว